

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN QUỲNH PHỤ

Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền



Hội Cựu chiến binh thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) tổ chức cho hội viên ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh.

Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) huyện Quỳnh Phụ thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, kiên quyết đấu tranh chống lại quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, Hội CCB huyện Quỳnh Phụ xác định xây dựng mỗi chi hội là một trận địa tư tưởng, mỗi hội viên là một chiến sĩ đấu tranh không khoan nhượng với những kẻ thù từ địch, cơ hội chính trị. Hội viên CCB kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực tu dưỡng, rèn luyện bản thân. Các cấp hội đặt mua báo đảng, trang bị báo, tạp chí của hội, phát động phong trào đọc sách, báo, tạp chí trong hội viên để cập nhật thông tin thời sự, nâng cao nhận thức về chính trị cho cán bộ, hội viên.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, Hội CCB huyện Quỳnh Phụ thường xuyên vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia hoạt động giám sát và phân biện xã hội trong lĩnh vực chi trả chế độ, chính sách cho người có công, cũng cố và tăng cường mối đại đoàn kết toàn dân. Hiện toàn hội có 1.952 hội viên tham gia các tổ an ninh trật tự, hơn 1.500 hội viên tham gia các tổ an toàn giao thông đã phát huy tốt vai trò nòng cốt hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân, nhất là những vấn đề



Hội Cựu chiến binh huyện Quỳnh Phụ hiện có hơn 14.000 hội viên, sinh hoạt tại 38 xã, thị trấn và 5 cơ quan, đơn vị. Trong đó, số hội viên tham gia công tác tại cấp ủy địa phương là 428 đồng chí, 146 đồng chí là bí thư chi bộ, 232 đồng chí là trưởng, phó thôn, tổ dân phố, hơn 3.800 hội viên là đảng viên. Đây là lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền ở cơ sở, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

(Ông Nguyễn Quốc Quỳnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Quỳnh Phụ)

bức xúc trong giải phóng mặt bằng, va chạm giao thông.

Hội CCB huyện Quỳnh Phụ còn chủ động lồng ghép tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh vào các hoạt động của từng cơ sở hội. Ông Tạ Chí Hiển, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Quỳnh Côi cho biết: Gương mẫu thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, Hội CCB thị trấn Quỳnh Côi đã tổ chức ký cam kết với hơn 200 hội viên, thảo đồ hơn 500m² mái che, mái vẩy, thu dỡ 265 biển quảng cáo các loại, phá dỡ hơn 100 bục lên xuống... vì phạm quy định. Những hoạt động đó đã góp phần làm cho đường thông, hè thoáng đồng thời góp vào thành tích của Hội CCB thị trấn Quỳnh Côi nhiều năm liên tục được Trung ương Hội, UBND tỉnh, huyện khen thưởng.

Không chỉ gương mẫu thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, Hội CCB huyện Quỳnh Phụ, Hội CCB huyện Quỳnh Phụ còn tích cực vận động hội viên đăng ký đấu nối, sử dụng nước sạch. Đến nay, tỷ lệ gia đình hội viên CCB sử dụng nước

sạch toàn huyện đạt hơn 99%. 100% cơ sở hội đảng ký với địa phương xây dựng công trình và việc làm xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội CCB từ huyện đến cơ sở có hơn 1.100 đồng chí được nhân dân tin nhiệm bầu vào ban chỉ đạo, ban giám sát cộng đồng. Năm 2017, toàn hội có thêm 127 hội viên hiến hơn 930m² đất thổ cư trị giá hơn 470 triệu đồng, đóng góp hơn 1.800 ngày công lao động, tham gia đào đắp hơn 1.400m³ kênh mương, giao thông nội đồng và làm trên 14km đường giao thông nông thôn.

Ông Nguyễn Quốc Quỳnh, Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Phụ cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, cũng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng cho toàn thể cán bộ, hội viên; thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ trong các tổ an ninh tự quản, an toàn giao thông, hỗ trợ, động viên học sinh, trách nhiệm với công việc; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

TIẾN DAT

“Công tác đội và phong trào thiếu nhi của huyện Hưng Hà thời gian qua đã được triển khai sâu rộng, thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng và khẳng định vai trò của tổ chức đoàn đối với công tác giáo dục, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn” - đó là chia sẻ của chị Đinh Thị The, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Hưng Hà. Các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, rèn luyện kỹ năng cho các em đội viên, thiếu nhi được đẩy mạnh từ cấp huyện đến cơ sở. Các cơ sở đội đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử đến 100% đội viên, nhi đồng thông qua các hình thức như sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền măng non... Các liên đội còn tuyên truyền và tổ chức cho đội viên, thiếu nhi thực hiện tốt việc giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, tìm hiểu về tác hại của ma túy... Ngay từ đầu năm học, Hội đồng Đội huyện đã tập trung hướng dẫn thiếu nhi thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. Thông qua các chương trình, cuộc vận động, các phong trào như “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”... đã giúp các em đội viên, học sinh có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, góp phần hình thành nhân cách, bồi dưỡng đạo đức để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Hội đồng Đội huyện còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức về ý nghĩa của chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”. Các liên đội tổ chức tốt các hoạt động “Đến ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường”, “Thắp sáng ước mơ”, quỹ “Vi bạn nghèo”... Kết quả thực hiện chương trình đã thu được hơn 72 triệu đồng để tặng quà, học bổng cho các em học sinh, đội viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phong trào “Nghìn việc tốt” trong giai đoạn mới đã thu hút đông đảo đội viên, học sinh tham gia. Tiêu biểu như các liên đội Lê Danh Phương 1, thị trấn Hưng Hà, THCS Diệp Nông... quận góp được hàng nghìn quần áo dự chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, cũng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng cho toàn thể cán bộ, hội viên; thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ trong các tổ an ninh tự quản, an toàn giao thông, hỗ trợ, động viên học sinh, trách nhiệm với công việc; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

HƯNG HÀ

Nâng cao chất lượng công tác đội và phong trào thiếu nhi



Các liên đội chú trọng hoạt động ngoài giờ, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.



túc”, “Thi đua giành nhiều hoa điểm mười”; đồng thời, duy trì tốt các hình thức học tập thông qua các câu lạc bộ học thuật, tổ nhóm học tốt, đội bạn học tốt. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn đến trường - cùng hướng tới tương lai” thông qua các phong trào như “Giúp bạn vượt khó”, quỹ “Vi bạn nghèo”, “Nuôi heo đất giúp bạn”, tặng 75 bộ sách giáo khoa, truyện tranh cho các bạn học sinh nghèo, tặng quà cho trên 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 300 triệu đồng, giúp bạn vượt khó khi bạn ốm “Tiết học tốt”, “Tuần học tốt”, “Vườn hoa học tốt”...; tổ chức các hình thức thi tìm hiểu, câu hỏi dưới cờ, tuyên dương gương điển hình trong học tập cũng như trong các hoạt động phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội viên, thiếu nhi. Các liên đội phối hợp với giáo viên bộ môn tổ chức ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi thật nghiêm túc và đạt hiệu quả cao với khẩu hiệu “Kỳ thi nghiêm

năng sống, bồi dưỡng tình yêu gia đình, quê hương, đất nước góp phần nâng cao tinh đoàn kết, thân ái, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Ngoài ra, các cơ sở đội trong huyện tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” với phương châm “Học mà vui, vui mà học”, thu hút trên 30.000 lượt đội viên, học sinh tham gia. Tổ chức lồng ghép thi văn nghệ, kể chuyện, vẽ tranh tuyên truyền tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS thu hút hơn 15.000 lượt đội viên, học sinh tham gia. Theo cô giáo Nguyễn Thị Diễm, Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Hùng Dũng: Việc xây dựng thư viện xanh là một mô hình điển hình cho các hoạt động đội của nhà trường. Thư viện xanh của nhà trường được xây dựng với hàng chục tủ sách, ghế đá đặt ngay dưới bóng mát cây xanh và gần 1.000 đầu sách, góp phần rèn luyện kỹ năng đọc và hình

thành văn hóa đọc cho học sinh. Chi Đinh Thị The cho biết thêm: Để làm tốt công tác đội và phong trào thiếu nhi, trong thời gian tới, Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo các trường duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ học thuật thông qua các đợt sinh hoạt, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ cho tổng phụ trách đội. Đồng thời, tổ chức các hoạt động giáo dục cho đội viên, học sinh được đầu tư, đổi mới, nhất là giáo dục truyền thống đến đội viên, học sinh. Huyện đoàn cũng chú trọng và có kế hoạch tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho tổng phụ trách, nhất là những tổng phụ trách mới đảm nhận nhiệm vụ nhằm giúp các đồng chí có đủ kỹ năng, phương pháp tiếp cận, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đội và phong trào thiếu nhi tại cơ sở.

NGỌC MAI

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

Tạo sức hút với môn Lịch sử

Những năm qua, Trường THPT Nguyễn Trãi luôn chú trọng đổi mới nội dung, chất lượng giảng dạy môn Lịch sử, qua đó đã có nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh, cấp huyện.

Nhà giáo Phạm Xuân Lan, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết: Trước kia, việc giảng dạy môn Lịch sử trong nhà trường gặp rất nhiều khó khăn bởi tài liệu Lịch sử được xem là môn học khô khan, yêu cầu các em phải học thuộc một lượng kiến thức rất lớn. Thêm vào đó, một bộ phận giáo viên trong quá trình giảng dạy chưa thực sự tạo được hứng thú và truyền thụ được tư duy học môn Lịch sử khiến bộ môn này càng trở nên khó tiếp cận với các em học sinh.

Nhận thấy những khó khăn đó, Trường THPT Nguyễn Trãi đã vận động, hướng dẫn giáo viên đổi mới nội dung bài giảng, lồng ghép kiến thức thực tế trong tất cả các môn học nói chung, môn Lịch sử nói riêng. Nhà trường xây dựng kế hoạch giảng dạy cho từng năm, tạo điều kiện giúp giáo viên đi tập huấn nâng cao kiến thức môn Lịch sử, tổ chức dự giờ, thao giảng để cán bộ, giáo viên trong và ngoài trường trao đổi kinh nghiệm, từ đó nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. Bên cạnh đó, Trường tập trung xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy môn Lịch sử. Hiện nay, nhà trường đã xây dựng thành công thư viện sách với hơn 1.000 đầu sách các loại, trong đó sách giáo khoa giúp các em học sinh liên hệ thực tế lịch sử chiếm hơn 30%. Ngoài ra, nhà

trường cũng xây dựng phòng học chuyên môn với hệ thống máy chiếu, loa đài, kho hình ảnh tư liệu lịch sử nhằm tạo sự hứng thú cho các em học sinh trong suốt quá trình học môn Lịch sử.

Ngoài việc bảo đảm số tiết học môn Lịch sử theo đúng kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Nguyễn Trãi thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Ban CHQS, Đoàn Thanh niên huyện Vũ Thư giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng và bồi dưỡng lý tưởng cho các em học sinh. Cô giáo Phạm Thị Hương Thu, giáo viên môn Lịch sử chia sẻ: Ngoài tập huấn nâng cao kỹ năng, nhà trường đã xây dựng tủ sách tham khảo cho giáo viên môn Lịch sử, bổ sung phòng đọc sách,



Tiết học Lịch sử của học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi.

báo cho giáo viên giúp chúng tôi hệ thống hóa kiến thức môn học, từ đó xây dựng được sơ đồ kiến thức giảng dạy cho bộ môn đó. Cán bộ, giáo viên

nhà trường cũng đã xây dựng quỹ khuyến học nhằm mục đích tìm mua và trang bị cho các em những bộ sách hay về lịch sử, giúp đỡ những em có

hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

Em Lê Thu Hương, học sinh lớp 12A3 cho biết: Em rất hứng thú khi học môn Lịch sử

bởi các thầy cô đã cho chúng em xem rất nhiều tư liệu lịch sử thực tế. Nhờ học tốt môn Lịch sử mà trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2017 em đã đạt giải ba môn này, góp phần vào bảng vàng thành tích của nhà trường.

Nhà giáo Phạm Xuân Lan cho biết thêm: Đổi mới và tạo sức hút với học sinh trong môn Lịch sử không chỉ đòi hỏi sự tìm tòi, sáng tạo trong công tác giảng dạy của giáo viên mà còn là từ tinh thần tự giác, nghiêm túc học tập của các em. Thời gian tới, để giữ vững thành tích là một trong những trường có chất lượng giảng dạy tốt của tỉnh, huyện trong môn Lịch sử, Trường THPT Nguyễn Trãi tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên. Nhà trường chủ động phối hợp với các đoàn thể giáo dục lý tưởng cách mạng cho học sinh, qua đó nâng cao ý thức tự học, tự rèn trong các em, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

DAT QUAN